



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นายถิรฤดี กลิ่นนรินทร์ ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 2 คน นับจำนวนหุ้นได้ 400 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,946,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 19,947,048 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 6 คน

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร พจนันธมาศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพงศรัช อัศวินวิจิตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการ
6. นายอุดม นิลภารักษ์	กรรมการ

กรรมการลาประชุมจำนวน 6 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจกล่าวล่วงหน้า

1. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุพจน์ พฤษานานนท์	กรรมการ
5. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ	กรรมการอิสระ
6. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมรวม 2 คน

1. นายสง่า เยี่ยมพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ
2. นางวิไล วรรณมรินทร์	รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็น จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก



5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
 - การรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระหรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือ บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือ การลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวกันติศา สัตยานุวัตร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศภัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการแถลงสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,016.83 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 1,042.36 ล้านบาท มีสินทรัพย์ลดลงจำนวน 25.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 รายการสำคัญที่เกิดขึ้น มีดังนี้ เงินสดลดลงจำนวน 43 ล้านบาท บริษัทนำเงินจำนวน 50 ล้านบาทฝากประจำธนาคาร บริษัทยอยนำเงินไปลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 4.8 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยนำมาจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นในปี 2563 จำนวน 22.50 ล้านบาท มีการรับเงินภาษีคืนจากสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ จำนวน 5.47 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าและกองทุนเปิดลดลงจำนวน 10.44 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากสภาวะของตลาดทำให้มูลค่าลดลง มีลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 5.58 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 20.53 ล้านบาท โดยมีสาเหตุเกิดจากบริษัทนำวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และสั่งซื้อวัตถุดิบตามความจำเป็นและเรียกเข้าตามความต้องการใช้ในวงสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 5.12 ล้านบาท สาเหตุจากการตัดค่าเสื่อมตามปกติทางบัญชี

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 136.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 141.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.5 รายการสำคัญที่เกิดขึ้น คือ เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 3.44 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 2.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการชำระภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ในปี 2563

ส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 880.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 900.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนผู้ถือหุ้นประกอบด้วย องค์ประกอบอื่นผู้ถือหุ้นจำนวน 398.32 ล้านบาท มาจากส่วนเกินมูลค่าราคาที่ดิน บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3.87 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในปี 2563 จำนวน 22.50 ล้านบาท เงินลงทุนบริษัทอื่นที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่จำนวน 5.94 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรจำนวน 53.02 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 ของทุนสำรองทั้งหมดที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย

รายได้จากการขายและบริการปี 2563 จำนวน 238.91 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 326.86 ล้านบาท ลดลง 87.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 25 ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้ลดลงร้อยละ 72 เนื่องจากทำธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ต้นทุนขายและบริการปี 2563 จำนวน 174.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 216.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 41.54 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจให้ดีที่สุด จัดซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง แต่ต้นทุนด้านแรงงานยังคงไว้เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทต่อไป ไม่มีนโยบายการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรอการฟื้นตัวจากธุรกิจจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายขายและบริการปี 2563 จำนวน 55.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 65.88 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.34 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

กำไรขั้นต้น ปี 2563 จำนวน 63.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 110.37 ล้านบาท ลดลงจำนวน 46.42 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 มีผลขาดทุนจำนวน 3.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีผลกำไรจำนวน 36.14 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.99 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 มีผลขาดทุนต่อหุ้น อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 กำไรต่อหุ้นอัตรา 0.96 บาทต่อหุ้น ลดลงจำนวน 1.06 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้จัดการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าส่วนมากของบริษัทเป็นลูกค้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวทำให้บริษัทขายสินค้าได้น้อยลดลงจากปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้พยายามทำตลาดบรรจุภัณฑ์ในส่วนลูกค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์เพิ่มขึ้น ซึ่งขยายตัวเติบโตในช่วงนี้ คาดว่าประมาณกลางปี 2564 น่าจะมีผลในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เหตุจากความเสี่ยงจากธุรกิจของลูกค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในธุรกิจความงามและสุขภาพ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษ ในธุรกิจอาหารและ Delivery และยังให้ความสนใจในภาคการขนส่ง ซึ่งหากมีข้อสรุปโดยชัดเจนแล้วบริษัทอาจจะเข้าร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการธุรกิจดังกล่าวต่อไป ส่วนการผลิต บริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีความพร้อมด้านกำลังการผลิตและแข่งขันในตลาดได้ดี การจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทประสบปัญหาด้านการจัดซื้อพอสมควร เนื่องจากกระดาษขาดตลาด ไม่มีกระดาษที่นำเข้า ทำให้ผู้ประกอบการสั่งซื้อกระดาษในประเทศมากขึ้นกว่ากำลังการผลิต ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทเราสามารถบริหารได้ โดยจองกระดาษไว้ล่วงหน้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้ขาย ซึ่งบริษัทเราไม่เคยมีปัญหาการจ่ายเงิน มีการสร้าง Credit ไว้อย่างดี ด้านบุคลากร บริษัทยังคงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้ทั้งหมด เมื่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ฟื้นตัวก็จะสามารถทำงานได้ทันที ด้านระบบคุณภาพ และมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแข่งขันในตลาดได้ โดยได้รับ ISO 9001 ISO 14000 GMP FSC และมาตรฐานการพิมพ์สากลที่เป็นจุดแข็ง



ทำให้สามารถแข่งขันและรองรับการขยายตลาดได้ในอนาคต ด้านการลงทุน บริษัทตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ประมาณ 40-50 ล้านบาทในปี 2564 โดยจะเน้นการลงทุนด้านความปลอดภัย เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต โดยมีเครื่องพิมพ์ และเครื่องตัดคัท อย่างละ 1 เครื่องที่อาจจะต้องซื้อเครื่องใหม่เข้าทดแทน ซึ่งจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุม

นายอนุพงศ์ สัตวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับนโยบายด้านบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG ว่า บริษัทมีนโยบายด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารแล้วหรือไม่อย่างไร

นายพงศ์ชัย อัครวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เมื่อปี 2562 บริษัทเริ่มต้นนโยบายโดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และได้สอบถามเปรียบเทียบผู้ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาคสมัครใจ หากไม่สามารถจัดตั้งภาคสมัครใจได้ก็จะต้องจัดตั้งโดยภาคบังคับตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เหมาะที่จะตั้งกองทุน บริษัทจึงชะลอการจัดตั้งกองทุนไว้ก่อนหากสถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายแล้ว บริษัทก็จะดำเนินการโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย



จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 731,062 บาท แต่บริษัทมีกำไรสะสมอยู่จำนวนมาก เพื่อตอบแทนแก่ผู้ลงทุน จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 58,892,663 บาท หักขาดทุนจำนวน 731,062 บาทแล้ว คงมีกำไรสะสมจำนวน 58,161,601 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุน คิดเป็นกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท หรืออัตราร้อยละ 25.79 ของกำไรสะสม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คน คือ นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร นายฉัตรชัย เอียสกุล ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ นายอุดม นิลภารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. นายธีระพงษ์ อัครวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายฉัตรชัย เอียสกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. นายอุดม นิลภารักษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ในวงเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละจำนวน 60,000 บาท และรองประธานกรรมการเดือนละจำนวน 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมร้อยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม ร้อยละจำนวน 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาท
5. กรณีวงเงินที่กำหนดจำนวน 3,000,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมชุดย่อยคราวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
6. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอหรือไม่



ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จากสำนักงานสอบบัญชีเปรียบเทียบกัน โดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและที่มสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นายอรรถเทพ ตรึงจิตวิลาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13384 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 940,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 160,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม้มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	19,947,048	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้สอบถามได้ในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 10.15 น.

ลงชื่อ.....
(นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
(นายธีระพล มะลิกุล)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์)
ผู้จัดบันทึกการประชุม